

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.02/03 อ่อนค่ารอบ 13 เดือนกังวลโควิดในปท. ให้กรอบวันนี้ 31.90-32.10

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.02/03 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.95 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าไปแตะระดับที่ 32 บาท/ดอลลาร์ เป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบ 13 เดือน โดยยังเป็นผลจากปัจจัยเรื่องความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ที่จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมานาน รวมถึงมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ยกระดัการคุมเข้มเข้มโควิดที่บังคับใช้กับพื้นที่ 10 จังหวัด

"วันนี้บาทอ่อนค่าไปแตะ 32 บาท ยังเป็นความกังวลต่อเนื่องในช่วงนี้ จากสถานการณ์โควิดในประเทศ ตลอดจนการออกมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ของภาครัฐ" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.90 - 32.10 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (28 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.23185% ส่วน THAI BAHT FIX 6M 0.25608%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.48/51 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 110.72 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1918/20 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.1918/1920 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงระดับระหว่างธนาคารอยู่ที่ระดับ 31.901 บาท/ดอลลาร์
- อธิปไตยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนผลักดันส่งออกในช่วงครึ่งหลังปี 64 เน้น

กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริงและผสมผสาน การจัดงานแสดงสินค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ การเจรจาการค้าออนไลน์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์ในบางประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออก

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือน พ.ค.64 ว่า การท่องเที่ยวในเดือนนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เจอการระบาดในระลอกใหม่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมาอย่างหนัก ทำให้ตัวเลขสะสม 5 เดือน ตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ค.64 ในภาพรวมประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.25 แสนล้านบาท ติดลบ 35.07% จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน แยกเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 34,753 คน ติดลบ 99.48% และไทยเที่ยวไทย 23.60 ล้านคน-ครั้ง ติดลบ 7.82%

- รมว.คลัง เปิดเผยว่า โครงการ "คนละครึ่ง" และ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ยังคงเริ่มใช้จ่ายวันแรกวันที่ 1 ก.ค.64 ตามเดิม ขณะที่ "เราชนะ" ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ยังไม่ได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ

- กบง.ไฟเขียวขยายเวลาคงราคา LPG ถึง 15 กก.ที่ 318 บาท ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงไม่คลี่คลาย มีผล 1 ก.ค.-30 ก.ย.นี้ พร้อมมีมติเห็นชอบปริมาณการนำเข้า LNG ปี 2564-66 เพื่อรองรับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 มิ.ย.) หลังจากนายซาจิด จาวิต รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ของอังกฤษประกาศว่า เขาต้องการให้อังกฤษยกเลิกมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดตามกำหนดเดิมในวันที่ 19 ก.ค.นี้ ส่วนสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ก่อนที่ทางการสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (28 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิ.ย.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดีลลัส เผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตรัฐเท็กซัสติดตัวสู่ระดับ 29.4 จุดในเดือนมิ.ย. จากระดับ 15.7 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนีภาคการผลิตส่งสัญญาณขยายตัวนับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว หลังจากทรุดตัวลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board, ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดุลการค้าเดือนพ.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.

- นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 683,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. สูงกว่าในเดือนพ.ค.ที่เพิ่มขึ้นเพียง 559,000 ตำแหน่ง

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้